
 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 กญัชาทางการแพทย ์

มตชิน ไทยรัฐ  

ไทยโพสต ์เดอะเนชั่น  

กรงุเทพธรุกจิ ข่าวสด 

 ผู้จัดการรายวัน  

แนวหน้า โพสตทู์เดย์ 

Thai PBS  

เวิร์คพอยทน์วิส ์

       เวบ็ไซตส์นุก 

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

ไทยรัฐออนไลน ์

ผู้จัดการออนไลน ์

    -เสนอข่าว 43นายสนธรัิตน์ สนธจิิรวงศ์ รมว.พาณชิย์43  เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สนิทางปัญญาได้พิจารณาคาํขอสทิธบิัตร

พืชกญัชาเพ่ือหาช่องทางดาํเนินการให้ถูกต้องตามที่หลายฝ่ายท้วงตงิ และเหน็ว่าไม่สามารถจดสทิธบิตัรได้ จึงใช้อาํนาจ

ตามมาตรา 30 พิจารณายกเลิกคาํขอ โดยมคีาํขอที่ย่ืนจดสทิธบิัตรสารสกดัจากกญัชาเพียงคาํขอเดียว จากทั้งหมด 11 

คาํขอ คาดว่าแล้วเสรจ็ภายในสปัดาห์นี้  ทั้งนี้ ในจาํนวนคาํขอจดสทิธบิัตร 11 คาํขอ ได้ละทิ้งไป 2 คาํขอ ส่วนอกี 8 คาํ

ขอเป็นการใช้สารสกดัจากกัญชาเป็นองค์ประกอบ ซึ่งดาํเนินการได้ต่อตามกฎหมาย ส่วนที่มีความกงัวลว่า พ.ร.บ.

สทิธบิตัร จะกระทบต่อการแก้ไขกฎหมายยาเสพตดิที่ให้นาํกญัชาไปศึกษาวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ยืนยันว่า

ไม่มีผลกระทบ นักวิจัยไทยยังสามารถนําสารสกัดจากกัญชามาพัฒนาต่อยอดได้ ทั้งการทําเป็นตํารับยา หรือ

องคป์ระกอบของยาที่มสีารสกดัจากกญัชาเป็นส่วนประกอบ หรือทาํเป็นสารสงัเคราะห์ใหม่ขึ้นมา ซึ่งสามารถขอย่ืนจด

สทิธบิตัรได้ 

    -ด้าน นายวิฑรูย์ เล่ียนจาํรูญ ผอ.มูลนิธชิีววิถี กล่าวว่า 8 คาํขอที่ไม่เข้าข่ายเป็นสารสกดัจากกญัชา เป็นการตีความ

ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเอง ดังนั้นต้องเปิดเผยคาํขอจดสิทธิบัตรทั้ง 8 คาํขอ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้      

    ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า จากการสอบถามนักวิจัยและผู้ที่มีความรู้ ด้านสิทธิบัตร ยัง

กงัวลใน 8 คาํขอซึ่งอาจกระทบกับการทาํงานของ อภ. ได้ จึงมอบหมายให้ผอ.อภ.ทาํหนังสือถึงกรมทรัพย์สนิทาง

ปัญญาเพ่ือให้ยืนยันอกีคร้ัง  

มตชิน 

โพสตทู์เดย์ 

Thai PBS 

       เวบ็ไซตส์นุก 

    -เสนอข่าว น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน ระบุว่า การ

ยกเลิกคาํขอจดสทิธิบัตรกญัชาเพียง 1 คาํขอ แสดงถึงความไม่จริงใจในการแก้ปัญหา สิ่งที่กรมทรัพย์สนิทางปัญญา

ต้องเร่งทาํ คือการตรวจสอบคาํขอที่เหลือทั้งหมดและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ส่วนคําขอจดสิทธิบัตรกัญชา  

ทั้งที่ประกาศโฆษณา และอยู่ระหว่างการตรวจสอบการประดิษฐ์ ต้องเร่งตรวจสอบว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ โดย

ต้องทาํให้แล้วเสรจ็ภายใน 1 เดือน ยืนยันต้องยกเลิกคาํขอจดสทิธิบัตรกัญชาทั้งหมด เพราะผิดกฎหมายสิทธิบัตร 

มาตรา 9  

สปริวสน์ิวส ์

มตชินออนไลน ์

  -เสนอข่าว เพจมูลนิธิชีววิถี ระบุว่า จากการตรวจสอบล่าสุด พบว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมรับจดทะเบียน

สทิธิบัตร 2 สิทธิบัตร ของบริษัท ยูโร-เซลตีเกอ เอส.เอ. โดยมีสถานะเป็น “พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งชี้ แจงก่อนรับจด

ทะเบยีน” ซึ่งหมายความว่าคาํขอดังกล่าวจะได้รับจดทะเบียนและออกเป็นสทิธบิัตรในเรว็ๆ นี้  และจากการตรวจสอบ 

เกี่ยวข้องกบักระบวนการผลิตสาร THC ส่วนผสม และการนาํไปใช้ในการป้องกนัรักษาอาการปวด อาจไม่ขัดมาตรา 

9(1) เร่ืองข้อห้ามสารสกดัจากพืช แต่อาจจะขัดมาตรา 9(4) เพราะเกี่ยวข้องกบัการบาํบัดรักษาโรค หรือขัดมาตรา 

9(5) เพราะกญัชาและสารสกดัยังคงเป็นสารเสพติดตามกฎหมายไทย และมีความเป็นได้สงูที่อาจขัดต่อมาตรา 5 ใน

เร่ืองความใหม่ เนื่องจากยังมิได้มีการตรวจสอบเกี่ยวกบัการใช้ยาจากกัญชาในการรักษาอาการระงับปวดในตาํรับยา

แพทย์แผนไทย การประกาศยกเลิกสทิธบิตัร 1 คาํขอ จึงอาจเป็นความพยายามในการลดกระแสต่อต้าน เพ่ือเดินหน้า

ออกสทิธบิตัรที่เหลืออกี 10 คาํขอให้บริษัทต่างชาต ิ 

Thai PBS     -เสนอข่าว ภก.อนันตช์ัย อศัวเมฆนิ อาจารย์ประจาํภาควิชาเภสชัวิทยา คณะเภสชัศาสตร์ ม.มหิดล เหน็ว่า สิ่งที่ต้อง

มองควบคู่กบัการแก้กฎหมายคอื การวางระบบกาํกบัดูแล ซึ่งเป็นหน้าที่ของ อย. และ ป.ป.ส.ที่ต้องกาํหนดแนวทางให้

ชัดเจนและรัดกุมว่าควรปลดลอ็กทางกฎหมายที่ระดับใด เพ่ือการเข้าถึงของผู้ป่วยที่สามารถนาํกญัชามารักษาได้เอง 

เพราะมีข้อถกเถียงว่าการให้อภ.ดาํเนินการทั้งระบบเป็นการผูกขาด ทั้งนี้  จะนาํข้อเสนอทั้งหมดเสนอต่อ นพ.โสภณ 

เมฆธน ประธานคณะกรรมการพิจารณาการนาํกญัชามาใช้ทางการแพทย์ เพ่ือนาํไปประกอบการพิจารณาวางระบบการ

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจําวนัที ่20 พฤศจิกายน 2561 

สํานกัสารนเิทศ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th 



                                                             สรุปข่าววันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ควบคุมการใช้กญัชาทางการแพทย์ต่อไป 

 

มตชิน  โลกวนันี้ 

เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย์ 

เวบ็ไซตป์ระชาไท 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

พ.ร.บ.สสส. 

       -เสนอข่าว นายคาํรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน (ขสช.) นาํตัวแทนภาค

ประชาชนที่ทาํงานด้านสขุภาพ คนพิการ เดก็และเยาวชน ผู้สงูอายุ กลุ่มชาตพัินธุ ์กลุ่มเกษตรกรความมั่นคงทางอาหาร 

ประมาณ 50 คน ย่ืนหนังสอืถงึนายกรัฐมนตรี ผ่านนายพุทธพิงษ ์ปุณณกนัต ์รองเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง 

เพ่ือเรียกร้องให้ยุติการแก้ไข พ.ร.บ.สสส. โดยมีข้อเสนอ 1.ขอให้ยุติการแก้ไข พ.ร.บ.สสส. เพราะขัดแย้งกับ

ยุทธศาสตร์ชาตแิละแผนการปฏริูปประเทศ รวมถึงเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินการสร้างเสริมสขุภาพตามวัตถุประสงค์

ของกองทุน สสส. หากยังพยายามเดนิหน้าเร่ืองนี้  เครือข่ายจะต่อสู้คัดค้านให้ถึงที่สดุ 2.ขอสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้า

ในมาตรการสาํคญัอื่นๆ อาท ิกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองคก์รผู้บริโภค การจัดเกบ็ภาษีจากสนิค้าทาํลายสขุภาพอื่น 

เช่น เคร่ืองดื่มชูกาํลัง ชาเขยีว 3.ขอขอบคุณ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกลัยะ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสสส. ที่ช่วยเร่ง

แก้ไขปัญหาเร่ืองภาษีไม่เป็นธรรมที่ส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนที่ทาํงานสร้างเสริมสขุภาพ จนได้ข้อยุตจิากทุกฝ่าย 

       นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีภาคประชาสงัคมคัดค้านร่าง  พ.ร.บ.หลักประกนัสขุภาพฯ ร่าง 

พ.ร.บ.สสส. และร่าง พ.ร.บ.ซเูปอร์บอร์ด ว่า แต่ละร่าง พ.ร.บ.มีขั้นตอนการทาํงาน ขณะนี้ อยู่ที่สาํนักเลขาธกิารครม. 

ทั้งหมดไม่ใช่เร่ืองเร่งด่วน และไม่น่าจะออกได้ในรัฐบาลชุดนี้   

 

โพสตทู์เดย์ แนวหน้า 

เดลินวิส ์สาํนักข่าวไทย 

ช่ อ ง  5 , 9 , ผู้ จั ด ก า ร

ออนไลน์,เว็บไซต์แนว

หน้า,เวบ็ไซตข่์าวสด 

เ ว็ บ ไ ซ ต์ เ ด ลิ นิ ว ส์ ,

เ ว็ บ ไ ซ ต์ ม ติ ช น สุ ด

สั ป ด า ห์ , เ ว็ บ ไ ซ ต์

ประชาชาตธิรุกจิ 

   แพทยล์วนลามคนไข ้

-เสนอข่าว นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถงึความคบืหน้าการสอบสวนข้อเทจ็จริงกรณแีพทย์ทาํอนาจารคนไข้

ในคลินิกส่วนตัว ว่า ได้กาํชับให้ นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. ดูแลและต้องทาํข้อเทจ็จริงให้กระจ่าง 

เนื่องจากตอนนี้พบจาํนวนผู้เสียหายมากขึ้น หากผู้เสียหายในพ้ืนที่ต้องการร้องเรียนต่อสธ.สามารถทาํได้ผ่านสสจ.

นครสวรรค์ เร่ืองนี้ เป็นคดีอาญา แต่ในส่วนของทางราชการเกี่ยวกบัจริยธรรมแพทย์และข้าราชการ หากผิดจริงจะ

เกี่ยวข้องกบัวินัยร้ายแรง และเชื่อว่ากระทาํอนาจารหรือลวนลามไม่น่าจะเกดิขึ้นได้ในสถานที่ราชการ เนื่องจากรพ.มกีาร

ปฏบิตัติามมาตรฐานการตรวจ ทั้งนี้ ในการตรวจภายในต้องมีบุคคลที่ 3 เสมอ ซึ่งเร่ืองนี้ ต้องดูด้วยว่าผิดมาตรฐานการ

ให้บริการหรือไม่ ถ้าผดิกอ็าจถงึขั้นปิดคลินิก 

โพสตทู์เดย์ ไทยโพสต ์

เดลินวิส ์สปริงนิวส ์

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซตm์thai 

เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย์ 

 

   -เสนอข่าว นพ.อดสิรณ ์วรรธนะศักดิ์ นพ.สสจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า ห้องตรวจภายในต้องมีบุคคลที่ 3 เป็นหญิงอยู่

ด้วยระหว่างตรวจทุกคร้ัง ได้สั่งปรับคลินิกของสตูินรีแพทย์คนดังกล่าวแล้ว และได้แจ้งให้ทางคลินิกหาคนเพ่ิม พร้อม

ให้ทาํหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย ส่วนจะสั่งปิดคลินิกหรือไม่ ยังอยู่ในขั้นตอนทาํหนังสอืเสนอผู้ว่าฯ ตั้ง

คณะกรรมการสบืหาข้อเทจ็จริง เวลานี้ แพทย์ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ทั้งนี้  แพทย์คนดังกล่าวให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า 

ขณะนี้มคีวามรู้สกึเครียดอย่างมาก ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขนืคนไข้ตามที่ถูกกล่าวหา 

มติชน,เดลินิวส์,แนว

หน้า,เนชั่นทีวี,เวบ็ไซต์

คมชัดลึก,เวบ็ไซตเ์นชั่น

สุ ด สั ป ด า ห์ , ม ติ ช น

ออนไลน ์

  -เสนอข่าว นพ.จักรพงษ์  ลีลาพร สูตินรีแพทย์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ที่ถูกกล่าวหาว่าข่มขืนคนไข้ กล่าวว่า ขณะนี้

รู้สกึเครียดมาก แต่ขอยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนคนไข้ตามที่ถูกกล่าวหา ส่วนเร่ืองถูกแบลก็เมล์หรือไม่ตอนนี้ ยังไม่ขอพูดถึง 

เนื่องจากเป็นห่วงว่าจะมีผลกระทบในวงกว้าง และการที่ทนายอีกฝ่ายจะนาํข้อมูลใด ๆ ออกมาเปิดเผย ขอให้นึกถึง

ภาพรวมที่จะทาํให้เกดิผลกระทบทั้งต่อวงการแพทย์และคนไข้ด้วย ตั้งแต่เกดิเร่ืองรู้สกึเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบทาํให้

คนไข้ที่ต้องรักษาด้านสตูนิรีเวชไม่กล้ามาตรวจ ขอยํา้ว่าที่ผ่านมาไม่เคยมพีฤตกิารณแ์บบนี้  รักษาคนไข้ตามจรรยาบรรณ

แพทย์มาโดยตลอด ซึ่งการตรวจภายในนั้นมีเทคนิคการตรวจอยู่หลายวิธี บางคร้ังอาจทาํให้คนไข้รู้ สึกคล้ายกับถูก

กระตุ้น ยืนยันว่าทุกวิธเีป็นการตรวจรักษาตามหลักของแพทย์ 

เดลินวิส ์   -เสนอข่าว น.ส. ศรันยา หวังสขุเจริญ หรือ ทนายนิด้า ให้สมัภาษณว่์า วันที่ 20 พ.ย. ตนพร้อมด้วย บุ๋มปนัดดา วงศ์

ผู้ด ีนักแสดงและประธานองคก์รทาํดี จะพาผู้เสยีหายประมาณ 10 คน พร้อมเอกสารหลักฐานไปย่ืนต่อ พล.ต.อ.จักร

ทพิย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เพ่ือให้เร่งรัดดาํเนินคดีกบัแพทย์ หลักฐานที่มอียู่ในตอนนี้ เชื่อว่าจะสามารถเอาผิดได้แน่นอน 

โดยเฉพาะพยานบุคคลที่มถีงึ 40-50 ปาก ส่วนเร่ืองคลิปเสยีงขอให้รอไปพิสจูนใ์นชั้นศาล 

คมชัดลึก, 

เวบ็ไซตข่์าวสด 

    -เสนอข่าว บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า แต่เห็นใจผู้หญิงด้วยกนั และเชื่อว่าการที่มีผู้หญิงออกมา

ร้องเรียนแพทย์มากขนาดนี้ ต้องมคีนที่ฟังบ้าง  

ไทยโพสต,์ข่าวสด,    -เสนอข่าว พ.ต.ท.บุญเชิด จันทร์มณี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
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มตชิน,มตชินออนไลน์,

เวบ็ไซตข่์าวสด,ช่อง 3 

ไทยรัฐออนไลน์,

ผู้จัดการออนไลน์,

เวบ็ไซตส์นุก 

คลินิกนพ.จักรพงษ์ เพ่ือหาหลักฐานและสอบผู้เสียหายเพ่ิมเติม จะตรวจสอบพยานให้เสรจ็ภายใน 2 เดือน เพ่ือส่ง

สาํนวนถึงอัยการ และจนถึงขณะนี้ มีผู้เสียหายเพียงรายเดียวที่เข้าแจ้งความ ส่วนผู้เสียหายรายอื่นจะสามารถเข้าแจ้ง

ความได้ภายใน 3 เดอืนหลังเกดิเหต ุ

มตชิน,ข่าวสด,คมชัด

ลึก,เดลินวิส,์ไทยโพสต ์ 

แนวหน้า,เวบ็ไซตข่์าว

สด,สาํนักข่าวไทย 

  -เสนอข่าว นายอจัฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหย่ืออาชญากรรม กล่าวว่า วันที่ 20 พ.ย. ตนพร้อม

ด้วยอกีหลายหน่วยงาน จะเดนิทางไปยัง สภ.นครสวรรค ์เวลา 15.00 น. เพ่ือหาข้อเทจ็จริง เนื่องจากตอนนี้มีข้อสงสยั

หลายเร่ืองทั้งฝั่งของผู้เสยีหายและฝั่งของแพทย์ 

แนวหน้า,เวบ็ไซต์

เดลินวิส ์
  -เสนอข่าว นายรัชพล ศิริสาคร เจ้าของเพจ สายตรงกฎหมาย ระบุว่า เร่ืองแพทย์ข่มขืนคนไข้ ถ้าแพทย์มีไลน์คนไข้

เพราะเคยจีบกันมาก่อน คดีจะพลิกว่าเป็นการสมยอม การนําข้อมูลมาเปิดเผยควรมีความชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะ

กลายเป็นการกล่าวหาฝ่ายเดยีวและไม่ยุตธิรรมกบัผู้ถูกกล่าวหา 

 รพ.พระราม 2 ปฏิเสธการรกัษา 

คมชัดลึก ผู้จัดการ

รายวัน เดลินิวส ์

 ไทยโพสต ์ไทยรัฐ 

ข่าวสด  M2F  

มตชินออนไลน ์ 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์ 

เวบ็ไซตม์ตชินสดุ

สปัดาห์ 

ผู้จัดการออนไลน ์

     -เสนอข่าว นายอจัฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหย่ืออาชญากรรม พร้อมลูกสาวของ น.ส. ช่อลัดดา 

ที่เสยีชีวิตจากถูกสาดนํา้กรด และคนขบัแทก็ซี่อกี 2 คน เดนิทางมายังกรม สบส. เพ่ือให้ถ้อยคาํกบัคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบข้อเทจ็จริง  

    นายอจัฉริยะ กล่าวว่า การเข้าให้ข้อมูลวันนี้  ในส่วนของลูกสาวนางช่อลัดดายืนยันว่า การส่งต่อมารดาไปยังรพ.บาง

มด ไม่มใีบเวชระเบยีนและใบส่งตวัจากแพทย์ ซึ่งตรงกบัที่เจ้าหน้าของสบส.ตรวจสอบพบ จึงมั่นใจว่าจะได้รับความเป็น

ธรรม แต่ไม่ทราบว่าคณะกรรมการจะสรุปผลและแถลงเร่ืองนี้ เลยหรือไม่ นอกจากนี้  ในวันที่ 20 พ.ย. จะเดินทางไป

ร้องเรียนที่ สปสช. กรณตีั้งข้อสงัเกตว่ามกีารลงข้อมูลเพ่ือเบกิเงิน 

     ด้าน นพ.พีระ คณานุวัฒน์ รอง ผอ.รพ.พระราม 2 พร้อมด้วยทมีงาน เข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริง

ต่อจากทมีของผู้เสยีหาย และกล่าวว่า เร่ืองหลักฐานได้ส่งให้คณะกรรมการไปหมดแล้วตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ สบส.ลงไป

ตรวจสอบในพ้ืนที่ วันนี้มาให้ข้อมูลเพ่ิมเตมิเท่านั้น 

    -นางจันฑนา จินดาถาวรกจิ ผอ.กองกฎหมาย กรม สบส. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ว่า จากการเชิญ

ทุกฝ่ายเข้ามาให้ข้อมูลอย่างละเอยีด ถอืว่าข้อมูลครบถ้วน จะรวบรวมส่งให้กบัอธบิด ีสบส. ในวันที่ 20 พ.ย. จากนั้นจะ

มกีารสรปุผลการพิจารณาว่าถูกหรือผดิ และจะแถลงผลสอบต่อสาธารณชนในเวลา 11.00 น. 

สาํนักข่าวไทย เวบ็ไซต์

สนุก ช่อง 9 Thai PBS 

สาํนักข่าวไอเอน็เอน็ 

     -เสนอข่าว นพ.ณฐัวุฒิ ประเสริฐสริิพงศ์ อธบิดีกรม สบส. เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเทจ็จริง

อยู่ระหว่างการประชุมหารือเพ่ือนาํประเดน็ดังกล่าวมาสรุป คาดว่าจะสามารถชี้ แจงแก่สงัคมได้ ในวันนี้  (20 พ.ย.) 

11.00 น. 

ไทยรัฐ เดลินวิส ์

ผู้จัดการรายวัน 

    -เสนอข่าว นายอจัฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหย่ืออาชญากรรม เดนิทางไปย่ืนหนังสอืร้องเรียนถงึ 

พล.ต.อ.อศัวิน ขวัญเมอืง ผู้ว่าฯ กทม. ขอให้ตรวจสอบการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร, ใบอนุญาตขอเปิดใช้อาคาร, 

การออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร และใบอนุญาตตรวจสอบการใช้อาคารประจาํปีและทุก 4 ปี ของรพ.พระราม 2 

และรพ.ในเครือทั้งหมด 

 

สวท. 

Bangkok Post 

วนัสว้มโลก  

    -เสนอข่าว นพ.ธวัช สนุทราจารย์ ผู้ช่วยรมต.ประจาํ สธ. กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติกาํหนดให้วันที่ 19 พ.ย. 

ของทุกปี เป็นวันส้วมโลก ซึ่งปีนี้กรมอนามยัได้ร่วมรณรงค ์“ส้วมครบวงจร...เสยีงสะท้อนจากธรรมชาต ิ(When Nature 

calls)” เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกต้อง เร่งปรับปรุงส้วมให้สะอาด เน้นจัดการสิ่งปฏกูิล

อย่างถูกหลักสขุาภิบาลและปลอดภัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสขุภาพประชาชน 

   ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดกีรมอนามยั กล่าวว่า ผลการพัฒนาส้วมและการจัดการสิ่งปฏกูิลในประเทศไทย 

พบว่า ครัวเรือนมีส้วมใช้และถูกสขุลักษณะ 20.3 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.8 การขับเคล่ือนงานพัฒนาส้วม

สาธารณะไทย 13 ปีที่ผ่านมาใน 12 สถานบริการสาธารณะ พบว่ามีส้วมสาธารณะที่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน HAS เพ่ิมขึ้น

อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มส้ีวมที่ผ่านมาตรฐาน HAS ร้อยละ 71.32  

 

เวบ็ไซต ์Hfocus 

รพ.สต.ติดดาว 

  -เสนอข่าว 4 3นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. 4 3เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังทีมพัฒนาและทีมประเมินการ
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เวบ็ไซต ์

กรมประชาสมัพันธ ์

เวบ็ไซต ์hailandplus 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว และกล่าวว่า ขณะนี้ม ีรพ.สต.ติดดาวผ่านเกณฑ ์5 ดาว 5,089 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

51.90 สูงกว่าเป้าหมายที่กาํหนดไว้ร้อยละ 25 ปี 2562 ได้ปรับเกณฑม์าตรฐานตามขนาดรพ.สต. คือ ขนาดใหญ่  

ขนาดกลาง และขนาดเลก็ เน้นการพัฒนาด้านคุณภาพบริการ การส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันควบคุมโรค และคุ้มครอง

ผู้บริโภค ลดเกณฑท์ี่ไม่เกี่ยวกบัการบริการ เช่น การก่อสร้าง การปรับปรงุอาคาร เพ่ือลดภาระของเจ้าหน้าที่ และไม่เน้น

การประกวดแข่งขัน ตั้งเป้าให้รพ.สต.ที่เหลือ 4,717 แห่งผ่านเกณฑร์ะดับ 3 ดาวขึ้นไปครบทุกแห่งภายในปี 2562 

โดยการพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ตดิดาว มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการตามขนาดของรพ.สต. สนับสนุนทมี

พ่ีเล้ียงที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไปให้การช่วยเหลือ เติมส่วนที่ขาด ส่งเสริมจุดเด่น เพ่ือพัฒนาให้ผ่านเกณฑค์รบทุกแห่ง 

และเกิดเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพที่เชื่อมโยงระบบบริการแบบไร้รอยต่อ ส่วนการประเมินขึ้นอยู่กับกระบวนการของ

อาํเภอ/จังหวัดนั้นๆ โดยใช้เกณฑร์พ.สต.ตดิดาวปี 2562 เป็นมาตรฐาน และพิจารณาตามบริบทของพ้ืนที่ด้วย 

 

เวบ็ไซต ์Hfocus 

การรกัษารากฟันติดเช้ือ 

    -เสนอข่าว 43นพ.ณฐัพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธบิดกีรมการแพทย์43 กล่าวว่า ปัญหาฟันผุ เป็นร ูหรือแตกถงึโพรงประสาท

ฟัน สามารถใช้วิธรัีกษารากฟันได้ ไม่จาํเป็นต้องถอนฟัน แต่หากไม่รักษาอาจนาํไปสู่การติดเชื้ อในโพรงประสาทฟัน 

และอวัยวะข้างเคยีงจนต้องถอนฟันได้ อาการบ่งชี้ที่เป็นสญัญาณเตือนว่าควรรักษารากฟัน ได้แก่ รู้สกึเสยีวฟันเมื่อดื่ม

เคร่ืองดื่มเยน็หรือร้อน เจบ็เวลาเคี้ยวหรือกดัอาหาร ฟันหลวมหรือโยก มีอาการบวมและนิ่มลงของเหงือกบริเวณฟันที่

ตดิเชื้อ มหีนองไหลจากฟันที่ติดเชื้ อ หรือมีตุ่มหนองขึ้นบนเหงือก สขีองฟันคลํา้ลง หน้าบวม ทนัตแพทย์จะรักษาโดย

การทาํความสะอาดในโพรงประสาทฟันและอดุปิดด้วยวัสดุอดุคลองรากฟัน และบูรณะฟันด้วยการอดุฟันหรือครอบฟัน

ในซี่ที่ได้รับการรักษารากฟัน หลังการรักษา รากฟันช่วงแรก ควรงดรับประทานอาหารจนกว่าอาการชาที่ปากจะหมดไป 

หลีกเล่ียงการเคี้ยวหรือกดัอาหารด้วยฟันซี่ที่รักษารากฟัน แปรงฟันและใช้ไหมขดัฟันตามปกต ิหากรู้สกึว่ามวีัสดุอุดฟัน

ชั่วคราวหลุด หรือมอีาการผดิปกตอิื่นๆ ให้รีบไปพบทนัตแพทย์ 

 

เดลินวิส ์ ไทยรัฐ 

พรีเซนเตอรว์นัเอดสโ์ลก 

      -เสนอข่าว นพ.ประพันธ ์ภานุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส ์สภากาชาดไทย นพ.สวุรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธบิดีกรม

ควบคุมโรค นางสายสม วงศาสลัุกษณ ์ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้ แถลงข่าววันเอดสโ์ลก ซึ่งตรงกบัวันที่ 1 ธ.ค.ของทุก

ปี โดยปีนี้ ได้เลือก บวิ-กลัยาณ ีอาร์สยาม เป็นพรีเซน็เตอร์วันเอดสโ์ลก เพ่ือรณรงค์เชิญชวนคนไทย ร่วมกนัป้องกนัภัยจาก

โรคเอดส ์ภายใต้แนวคดิ "ยูเท่ากบัยู รักษาแล้วไม่เจอเท่ากบัไม่แพร่" มกีารถ่ายทาํคลิปรณรงคใ์ห้คนไทยตระหนักถงึการ

ป้องกนัโรคเอดสด้์วยการตรวจเอดสเ์ป็นประจาํ เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาด ส่วนงาน "เทยีนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์

โลก" จะจัดในวันที่ 1 ธ.ค. ที่ศูนย์การค้าจามจุรีสแควร์ 

 

ข่าวประชาสมัพันธ ์

ในประเทศ 

พฒันาคุณภาพชีวิตผูป่้วยนิติจิตเวช 

    -เสนอข่าว กรมสุขภาพจิต ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล และบริษัทเอไอเอส พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้

บกพร่องทางสติปัญญาและผู้ป่วยนิติจิตเวช โดยใช้โปรแกรมการพัฒนาทกัษะอาชีพสาํหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา

และผู้ป่วยนิตจิิตเวช ด้วยเทคโนโลยีดจิิทลั และอปุกรณท์ี่สามารถบอกการทาํงานที่ผิดปกติของสมอง เพ่ือนาํผลที่ได้มา

ใช้ประกอบการวางแผนการรักษา และปรับโปรแกรมบาํบัดให้ตรงวัตถุประสงค์ โดยสถาบันราชานุกูลได้ทดลองนํา

โปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตรปลอดสารพิษ มาใช้กับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นภาวะบกพร่องทาง

สตปัิญญา กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม 2 ราย และภาวะออทสิติก 3 ราย หลังเข้าโปรแกรม 3 เดือน พบว่ามีทกัษะด้าน

การเกษตรปลอดสารพิษ และความสามารถในการทาํกจิวัตรประจาํวันระดบัพ้ืนฐานและขั้นสงูเพ่ิมขึ้นทุกราย และร้อย

ละ 88.89 มีทักษะทางสงัคมที่จาํเป็นในการอยู่ในชุมชนเพ่ิมขึ้นจากเดิม ส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล มีการ

พัฒนา software และอุปกรณ์สาํหรับวัดการทาํงานของสมอง ชื่อ Quantitative EEG (qEEG) ประกอบกบับริษัทเอไอ

เอส มีช่องทางการจาํหน่ายสินค้าดิจิทัลออนไลน์ และศูนย์กลางความรู้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเกษตร จึงมีการทาํ

ข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บกพร่องทางสติปัญญาอย่างจริงจัง และจะขยายผลไปยังผู้ป่วยนิติจิต

เวชต่อไป    

 

เวบ็ไซต ์amarintv 

 

 

 

รอ้งเรียนการรกัษา รพ.ตราด 

      -เสนอข่าว ด.ช.นันทพงศ์ กรเป๋ อายุ 14 ปี ถูกรุมทาํร้ายร่างกาย อาสาสมัครสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถาน

ตราดนาํตวัส่ง รพ.ตราด โดยมีบาดแผลที่ใบหน้า ศีรษะ มือ และแขน ไม่มีรอยบาดแผลที่บริเวณอกและลาํตัว นอนพัก

รักษาตวัตามปกต ิวันรุ่งขึ้นแพทย์แจ้งว่าผู้ป่วยมอีาการเลือดคั่งในช่องท้องและหัวใจ ต้องผ่าตัดด่วน และต่อมาเสยีชีวิต 

แพทย์ระบุสาเหตุจากเส้นเลือดใหญ่ฉีกขาด ส่งผลให้เลือดไหลเข้าช่องท้องจนเสยีชีวิต  ซึ่งนางจิราภรณ์ กรเป๋ มารดา
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ผู้ป่วยข้องใจว่าผู้ป่วยเสยีชีวิตเพราะการผ่าตัดของแพทย์ จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบหาสาเหตุการ

เสยีชีวิต 

ผจก.ออนไลน ์

เวบ็ไซต ์77kaoded 

       -เสนอข่าว นพ.สุพจน์ แพรนิมิต ผอ.รพ.ตราด เรียกประชุมด่วนทีมแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการรักษา

นานกว่า 3 ชม. และได้แถลงลาํดบัเหตกุารณ์การรักษาทั้งหมดตั้งแต่เข้ารักษาจนกระทั่งเสยีชีวิต โดยสาเหตุของการฉีก

ขาดของเส้นเลือดใหญ่ที่เป็นสาเหตุให้เสยีชีวิตมี 4 ปัจจัย คือ 1.เส้นเลือดโป่งพองจนทาํให้ฉีกขาด 2.เส้นเลือดมีการ

เซาะ คือ ค่อยๆ ฉีกขาด 3.มีอาการบาดเจบ็ของเส้นเลือด และ 4.บาดเจบ็ที่ไตจากถูกกระแทกอย่างรุนแรง ซึ่งหากจะ

ยืนยันสาเหต ุต้องนาํศพมาผ่าพิสจูน์อย่างละเอยีด ทั้งนี้  นพ.สพุจน ์และทมีแพทย์ จะเข้าทาํความเข้าใจกบัแม่ผู้เสยีชีวิต

อกีคร้ัง และให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมกบัแสดงความเสยีใจกบัครอบครัว ซึ่งทมีแพทย์ได้พยายามช่วยเหลือ

อย่างเตม็ที่แล้ว 

 

เวบ็ไซต ์js100 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

แท็กซ่ีช่วยผูป่้วยฉุกเฉิน 

       -เสนอข่าว น.ส.นฤมล อร่ามศรี มอีาการปวดหลัง ซื้ อยา PIROXICAM 20 มก. จากร้านขายยา เภสชักรให้กนิคร้ังละ 

1 เมด็ แต่ได้กนิไป 2 เมด็ เพราะคดิว่าจะหายปวดเรว็ขึ้น หลังจากนั้นมอีาการแน่นหน้าอก หายใจตดิขดั เหงื่อออกคล้าย

จะเป็นลม ได้ให้คนช่วยเรียกรถแทก็ซี่ไปส่งที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เนื่องจากมีประวัติป่วยเป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยด ์

ขณะนั้นอยู่ในอาการสะลึมสะลือใกล้หมดสติ รู้สึกว่าแทก็ซี่ขับเรว็มากและบีบแตรขอทางไปตลอดจนถึงคลินิกศูนย์

แพทย์พัฒนา เมื่อรู้สกึตวัถามหาแทก็ซี่ พยาบาลแจ้งว่าแทก็ซี่รอจนรู้ ว่าปลอดภัยแล้วกก็ลับ ไม่ขอรับค่าโดยสาร จึงอยาก

พบคนขบัแทก็ซี่ให้มารับค่าโดยสารและสนินํา้ใจ 

 

ผู้จัดการรายวัน 

 360 องศา 

อาหารขา้งทาง 

    -เสนอบทความว่า ผู้ใช้เฟซบุก๊รายหนึ่งเล่าประสบการณ์ผ่านกรุ๊ป "แชร์ทุกเร่ืองเมืองระยอง  Rayong We Share" 

ระบุว่า ไปซื้อผลไม้รถเขน็และเหน็ขั้นตอนการเตรียมผลไม้ที่ไม่ถูกสขุอนามยั ถงันํา้พลาสตกิที่ใช้แช่ผลไม้ด้านในมคีราบ

สดีาํ และคาดว่านํา้ที่ใช้แช่ผลไม้จะเป็นนํา้แขง็ที่ละลายออกมาจากตู้กระจกแช่ผลไม้  

   นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธบิดี ให้ความรู้ ผ่านเพจ "รามา แชนแนล Rama 

Channel" ว่า อาจมโีอกาสตดิเชื้อ "สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส" จากมือผู้ขายที่ไม่สะอาดและความสกปรกของอุปกรณ์

ที่ห่ันผลไม้ โดยเชื้ อสามารถสร้างสารพิษเอนเทอโรทอกซิน ที่ทนความร้อนได้ดี ทาํให้เกิดอาการคล่ืนไส้ อาเจียน 

ท้องเสยี ถ่ายเหลว หรืออจุจาระร่วงเฉียบพลัน และเป็นอนัตรายในผู้สงูอายุ เพราะอาจทาํให้เกดิความดันโลหิตตํ่าหรือ

ชอ็กได้ 

   อ.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงวุฒิ สสส. ระบุว่า อาหารที่วางขายริมถนนจะต้องสูงกว่าพ้ืน

ประมาณ 60 ซม. ภาชนะที่ใส่ผลไม้ต้องสะอาด ปราศจากเชื้ อรา นํา้แขง็ที่แช่ต้องสะอาด ส่วนผลไม้ที่ปอกแล้วต้องล้าง

และเกบ็ในสถานที่ที่เชื้อโรคเข้าไปปนเป้ือนไม่ได้ ส่วนคนขาย มือต้องไม่มีแผล ต้องสวมถุงมือ การกนิผลไม้ไม่ควรใช้

พริกเกลือมากจนเกนิไป หรือไม่ใช้เลยจะดทีี่สดุ  

ไทยรัฐ   -เสนอข่าว นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวฯ เปิดเผยว่า ได้เตรียมเชิญ สธ. และกทม. มาหารือเพ่ือ

ยกระดบัอาหารข้างทาง ในการดูแลเร่ืองของสขุอนามัย การแช่วัตถุดิบ การล้างภาชนะ การจัดการช้อนส้อม ฯลฯ ส่วน

ในต่างจังหวัด จะร่วมกบัเทศบาลจังหวัด ทาํเร่ืองข้อมูลอาหารให้นักท่องเที่ยวรู้ เร่ืองของคุณสมบตัอิาหารถิ่น 

 

แนวหน้า 

บุหร่ี 

        -เสนอบทความ คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยจากทั่วภมูภิาคเอเชียแปซิฟิกร่วมประชุมสมัมนาหัวข้อ การลดอนัตราย

ของการสบูบุหร่ีของเอเชีย คร้ังที่ 2 ณ โรงแรมดุสติธานีมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์มีเป้าหมายเพ่ือให้ความรู้แก่สงัคม

เกี่ยวกับการลดอันตรายโดยใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ดีกว่า และเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่สามารถ

นาํไปสู่การปรับปรงุสขุภาพโดยรวม โดยมกีารเรียกร้องนักการเมอืงทุกประเทศให้พิจารณาแนวทางการลดอนัตรายของ

ยาสบู และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกบัผลิตภัณฑน์ิโคตนิอื่นๆ เช่น บุหร่ีอเิลก็ทรอนิกส ์ผลิตภัณฑย์าสบูที่ได้รับความร้อน  

      สาํหรับประเทศไทย กรมสรรพสามติกาํลังจะเสนอให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการนาํเข้าบุหร่ีไฟฟ้า เพราะเป็นผลิตภัณฑ์

ที่ลดอนัตรายต่อผู้บริโภคมาก และยังเป็นมาตรการช่วยชาวไร่ยาสบูทั่วประเทศ สามารถนาํใบยาสบูมากล่ันสารนิโคติน

เป็นของเหลวใช้กบับุหร่ีไฟฟ้าเหมอืนทั่วโลกได้ 

 

สยามกฬีา 

การนวดแบบลา้นนา 

    -เสนอบทความ การนวดแบบล้านนา ของศูนย์ "โฮงฮอมผญ๋า โฮงยา หมอเมอืงล้านนา" หรือ ศูนย์เรียนรู้ ชุมชน ต.

นางแล วัดพระธาตุดอยโอ่ง เป็นการผสมผสานโดยใช้พืชสมุนไพรในการรักษา ทั้งการตอกเส้น ยํ่าขาง นอนย่าง
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สมุนไพร แช่เท้าสมุนไพร สมาสุ่มไก่ การเชด็ใบไม้ และการแหกเขาควายฟ้าผ่า ช่วงแรกรักษา บาํบัดให้กบัพระที่มี

อาการเจบ็ป่วย อาพาต จากนั้นถ่ายทอดให้เดก็ในชุมชน และสาํนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศัย จ.เชียงราย และสสจ.เชียงราย สภาหมอเมืองล้านนา เชียงราย ได้เข้ามาเป็นพ่ีเล้ียงในการทาํหลักสตูร และ

ททท.ส่งเสริมให้เป็นท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ โดย พระเมธาวินทร์ แสนธ ิผู้เผยแพร่วิชาแพทย์ทางเลือกแห่งล้านนาโบราณ 

ได้พาหมอนวดมานวดฟ้ืนฟูและผ่อนคลายที่ศูนย์สื่อมวลชนในการแข่งขนักฬีาแห่งชาต ิ"เจียงฮายเกมส"์    

 
 

 

 

 

  


